



บันทึกข้อความ

163
13/101
16 ต.ค. 2561

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๒

ที่ ๑๖๐๖.๒๓/ว ๓๕๑๘

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๓๑๔๘๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗.๐๑/๖๕๔๔ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งว่าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณารับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน ซึ่งจะส่งผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงขอส่งสรุปประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุรติ กาญจนจัญชร)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

1-8 ต.ท.
ส.ส.
17 ต.ค. 61

เรื่อง ผอ.สอป.ที่ 11 (สข)

- เพื่อป้องกันและบรรเทา


- สืบเนื่องจากสภาพของสัตว์ตายของกรมการรังโรคสัตว์และโรคพืช
ซึ่ง กรม.กรมการสัตวบาล ปรากฏปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สอนเดือนมิถุนายน
เรื่อง การขอใบอนุญาตนครบาล ทั่วประเทศ (สอ) ให้ไปรับ สอ.ไปส่ง
และขอใบ

- เป็นขอใบให้พิมพ์ คำว่า (สอ) ไปให้ทุกสอ ซึ่ง ทบ
(ค) ใช้ใบให้ใบให้คนที่ได้มาไปต่อไป

๒๑/๑๐/๖๑
(นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นางจุติพร พัดยศ)
๒๐๒๖

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๓
๑๐๗


(นายธนิต สังขนิത്യ)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 7 ๓,๙, 2561

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขที่ ๓๕๕
วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑
เวลา

กรมป่าไม้
รับที่ 36638
วันที่ 13 ก.ย. 2561
เวลา 13.16

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓
ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๗๑๘๔๓ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่นร ๐๘๐๗/๑๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์พงษ์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรณแผนงานและงบประมาณ

(นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๓
ค.น.ค.

(นางชนิษฐา วงศ์ศรีวัฒนาภรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑

(นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน กรมป่าไม้
พร ๖ ก.ย.

๒๕๖๑ เวลา
๑๗/๙/๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๘๐๗.๐๑/ ๒๕๖๑



กศพ. รับที่ ๖๖๖ เวลา ๑๖.๕๐

๒๕๖๑

๗๖๕

๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๖:๑๐

สำนักงานรัฐมนตรี พท.

๔๕๖๖

รับ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๔๗

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เลขที่ ๒๖๔๙๔

วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑

เวลา ๙.๕๗

เรื่อง สรุประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเด็นข้อสังเกตฯ รวม ๑ ชุด

รอง ปกท.ทส. (นายสุวิทย์ ใจป้อม)

เลขรับ ๓๖๒

วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงานบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๓ นั้น

สำนักงานฯ ได้สรุประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในภาพรวมของแผนงาน
บูรณาการฯ และแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ตามแผนงานบูรณาการฯ และหน่วยงานกลาง
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณารับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เลขรับที่ ๑๐๘๗

วันที่ ๐๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เวลา ๑๖:๒๐ น.

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(วัลลภ รักเสนาะ)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/กรรมการและเลขาธิการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการ สล.คปต.

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๑๒๕๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๒๕๑ ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๕๔

สรุปประเด็นข้อสังเกต

ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)/หน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
(กอ.รมน.) และผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา (ศอ.บต.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานรับผิดชอบกลุ่มภารกิจงาน (กท. ยธ. กต. ศธ. และ มท.) นำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายสังคีต วิเศษพจนกิจ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายประสิทธิ์ ชูเมือง
และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ พลตรี บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน.
ได้เข้าชี้แจงแผนงานบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว รองประธาน
คณะกรรมการวิสามัญ คนที่ห้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม นั้น สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ ให้ข้อสังเกต ดังนี้

๑.๑ ความเหมาะสมของการเป็นแผนงานบูรณาการฯ เห็นว่า เรื่องการแก้ไขปัญหา จชต. ยังควรเป็น
แผนงานบูรณาการฯ เนื่องจากต้องให้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหในพื้นที่ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๑.๒ ประเด็นเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางดำเนินงาน เห็นด้วยกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ปรับลด
เป้าหมายลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี ๔ เป้าหมาย ลดลงเหลือ ๑ เป้าหมาย ตามข้อสังเกตคณะกรรมการฯ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ “ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา” โดยมีตัวชี้วัดรองรับ
เป้าหมายที่ชัดเจนวัดได้เป็นรูปธรรม คือ “จำนวนเหตุการณ์รุนแรงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง” ทั้งนี้ หากทุกหน่วยงาน ยึดตัวชี้วัดนี้เป็นเป้าหมายดำเนินงานหลัก และดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่า สถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของแต่ละแนวทาง รวม ๓ แนวทาง ซึ่งมีความเหมาะสมในรายละเอียดแล้ว
เห็นว่า

แนวทางด้านความมั่นคง กำหนดตัวชี้วัดรองรับแนวทาง “เหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ ๘ เมืองหลักลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง” มีความเหมาะสมแล้ว โดยหน่วยงานภายใต้แนวทาง
ควรประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางด้านการพัฒนา กำหนดตัวชี้วัดรองรับแนวทาง “ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐ
ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตเพิ่มสูงขึ้น” ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ โดยควรกำหนด
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้เป็นตัวตั้งในการดำเนินงานได้

แนวทางด้านการสร้างความเข้าใจ ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดรองรับแนวทาง ๒ ตัว ได้แก่ “ประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น” และ “จำนวนประชาชนทั้งในและนอกที่สนับสนุน
แนวทาง/โครงการของภาครัฐ” ยังไม่ชัดเจนนัก โดยควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนจากปัจจัยภายในประเทศ

ที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ไม่มีปัญหาด้านศาสนาในพื้นที่ เป็นต้น โดยตัวชี้วัดควรสามารถประเมินผลเป็นค่าตัวเลขได้ โดยเฉพาะในการประเมินในเรื่องความเข้าใจของประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจการดำเนินงานของรัฐแล้ว จะส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ทั้งนี้ เมื่อกำหนดตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว ประชาชนจะทราบได้ว่า หน่วยงานดำเนินการแล้ว เกิดผลลัพธ์อย่างไร

๒. ประธานการประชุม (ศาสตราจารย์สนิทา) เห็นว่า จากความเห็นของพลเรือเอก อมรเทพฯ สรุปได้ว่า ภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ เป็นที่น่าพอใจ

๓. พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้กำลังใจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และเห็นว่า ปัญหาในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง การรายงานสถานการณ์ของสื่อมวลชนในเชิงบวก ตลอดจนการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ การพัฒนาการศึกษา ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลาเก๋และหอย โค และแพะ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว หากสามารถสร้างรายได้และอาชีพได้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้ว โดยมีการสร้างการรับรู้กับต่างประเทศ และสร้างความปรองดองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า สถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น โดยมีประเด็นคำถาม ดังนี้

๓.๑ จากเอกสารชี้แจงงบประมาณของ สมช. ทั้งในส่วนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณไว้ด้วย ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งของ สมช. และแผนงานบูรณาการฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่เสนอแล้วหรือไม่

๓.๒ ภาครัฐยังคงบังคับใช้กฎหมายการศึก หรือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่หรือไม่ ทั้งนี้ การลดบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

๓.๓ จากภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการพัฒนาของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา นั้น มีประเด็นเสนอคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ หากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นแล้ว จะส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานโดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๔. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองประธานฯ ให้ความเห็นสรุปได้ ดังนี้

๔.๑ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ลดลงมาจากความร่วมมือกันของทุกหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ควรประเมินกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วย โดยการประเมินด้านการข่าวของฝ่ายความมั่นคง ซึ่งประเมินทั้งงานด้านการข่าวและการป้องกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลดลงด้วย และควรพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อนำมวลชนมาอยู่ร่วมกับรัฐให้ได้มากที่สุด รวมทั้ง ขอให้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นไทย - พุทธ หรือไทย - มุสลิม ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และให้ส่งเสริมเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียมควบคู่กันไป

๔.๒ นอกจากการป้องกันการก่อเหตุ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ควรเพิ่มการพัฒนาในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนเกิดความมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้าน

๔.๓ งานด้านการพัฒนาควรใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อให้ทราบกลุ่มประชาชนที่ต้องให้ความช่วยเหลือลำดับแรก พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ

๔.๔ แผนการพัฒนาในพื้นที่ ควรกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน รวมทั้ง พิจารณาการลงทุน/ศักยภาพในพื้นที่/การศึกษาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ถูกต้อง

๔.๕ ด้านการศึกษา ขอให้ยึดการปฏิบัติตามหลักศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ และหากประชาชนต้องการศึกษาควรสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของรัฐ เพราะจะส่งผลต่อการนำเด็ก/เยาวชนเข้ามาใกล้ชิดกับรัฐมากขึ้น

๔.๕ การส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่ ควรบูรณาการให้เป็นระบบเพราะมีหลายหน่วยงานดำเนินการ เช่น การจัดลีกการแข่งขันกีฬา ๔ จขต. และ ๕ จขต.

๕. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ รองประธานฯ ให้ความเห็นสรุปได้ ดังนี้

๕.๑ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงานในพื้นที่ และนำข้อมูล Big Data มาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างมาก

๕.๒ ขอให้พิจารณางานด้านความมั่นคงและด้านพัฒนาควบคู่กันไป แต่ขอให้เน้นงานด้านการพัฒนา มาเป็นลำดับแรก

๕.๓ จากจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่กำหนดลดลง ร้อยละ ๓๐ สาเหตุที่ลดลงมาจากปัจจัยภายในเป็นหลัก จึงขอให้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย เช่น ต่างประเทศลดการสนับสนุนกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ต้องควบคุมว่ามีเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้น

๕.๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเหตุแล้ว มาตรวจสอบจากกล้องแล้ว จึงทราบตัวผู้กระทำผิด แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษจะให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อป้องกันการก่อเหตุ จึงขอให้พิจารณาการนำบุคคลเหล่านี้ มาทำงานโดยจ้างอัตราพิเศษ หากสามารถทำได้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของปัจจัยภายใน

๕.๕ ขอให้ช่วยตรวจสอบเรื่อง การป้องกันตลิ่งตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

๖. พลเอก ชชาติอุดม ติตตะสิริ โฆษกคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นสรุปได้ ดังนี้

๖.๑ เรื่องการศึกษา การจัดสรรงบประมาณแก่กระทรวงศึกษาธิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควรพิจารณาว่า นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้แล้ว มีแนวทางการศึกษาต่ออย่างไร และการเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน ทั้งนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้มีความสอดคล้องกับจำนวนเด็กนักเรียนในพื้นที่หรือไม่

๖.๒ ทุนภูมิทายาทของ สพฐ. และทุนการศึกษาของ สอศ. สกอ. และ มอ. มีการจัดตั้งงบประมาณอย่างไร และในแต่ละทุนจะขจัดความซ้ำซ้อนได้หรือไม่ อย่างไร

๖.๓ การดำเนินงานของจุฬาฯ เรื่องอุตสาหกรรมฮาลาล งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องขณะนี้ การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่อย่างไร

๗. ประธานการประชุม (ศาสตราจารย์สนิทยา) ให้ความเห็นสรุปว่า เรื่องฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาจพิจารณาให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เช่น ม.อ. และ มนร. รวบรวมข้อมูลเชิงลึกให้ได้ เพราะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ โดยผ่านการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ

๘. นายมณฑิเยร บุญตัน กรรมการธิการฯ ได้กล่าวขอชื่นชมการทำงานในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งสอบถามเรื่อง ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ เพราะมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเรื่องสถานะบุคคลบริเวณแนวชายแดนซึ่งไม่ใช่แค่ในพื้นที่ จชต. และปัญหาเรื่องบุคคลไร้สถานะที่ไม่ได้อยู่ตามแนวชายแดน สมช. มีมุมมองและแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

คำชี้แจงของเลขาธิการสมาคมมั่นคงแห่งชาติ

๑. ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคง ปัจจุบันได้ลดพื้นที่บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุโหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของสถานการณ์ในพื้นที่

๒. ประเด็นสัดส่วนงบประมาณแต่ละด้าน ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับงบประมาณสนับสนุนแนวทางด้านการสร้างความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ รองลงมาคือ แนวทางด้านการพัฒนา และแนวทางด้านความมั่นคง

๓. ประเด็นการดำเนินงานในพื้นที่ ปัจจุบันหน่วยงานได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างรอบคอบ โดยขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น

๔. ประเด็นเรื่องตลิ่งตามแนวชายแดน สมช. จะพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ประเด็นปัญหาสถานะบุคคล หรือเรื่องสัญชาติ ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล หรือการให้สัญชาติ ส่วนการพิจารณาให้สัญชาติไทย นั้น กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

๖. คำชี้แจงของ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพีระ รัตนวิจิตร) ในประเด็นความซ้ำซ้อนของทุนการศึกษา สรุปได้ว่า ทุนภูมิทายาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สพฐ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละทุนการศึกษา จึงไม่มีความซ้ำซ้อนกัน

สนง.ผอ.สส.คปต.

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑